



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มลพิษ กทม.
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสดสยามรัฐ มติชน แนวหน้า Workpointnews	-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 17 ม.ค. 2562 ว่า พื้นที่กทม.และ ปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยพื้นที่ ริมถนนมีค่าเกินมาตรฐาน 16 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไป มีค่าเกินมาตรฐาน 9 พื้นที่
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยนโยบาย ให้ความสำคัญทั้งฝุ่น ละออง PM 2.5 และ PM10 ที่ส่วนใหญ่มาจากการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล การแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ทำให้ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่า 10-15 เปอร์เซ็นต์
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์	-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากกรมฝนหลวงฯ ออกทำฝน หลวงเมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายกฯ ได้รับรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันเดียวกัน มีฝนตกบริเวณเขตพญาไท ประเวศ บางกะปิ ห้วยขวาง และบางส่วนของ จ. นนทบุรี ปทุมธานี ช่วยลดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด จึงกำชับให้ทำฝนหลวง อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์กลับเป็นปกติ และสั่งการให้ใช้มาตรการอื่นควบคู่ เช่น ควบคุมรถโดยสารที่ปล่อยควัน ดำ ฉีดละอองน้ำ ล้างถนน
เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานกำลัง แก้ปัญหา สถานการณ์ขณะนี้ไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน เชื่อว่าหากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จช่วง 2-3 ปีนี้ จะช่วยลด ปัญหาฝุ่นละอองได้ ทั้งนี้ นอกจากการก่อสร้างแล้ว ยังมีเรื่องความกดอากาศรวมถึงการใช้ยานพาหนะ ที่นายกฯ สั่ง ให้ก.พลังงานและก.คมนาคมไปดูแล
ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า	-เสนอข่าว นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรฯ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเร่งรัดและทบทวน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และหน่วยงานต่างๆ ว่า ฝุ่น PM2.5 มาจากการจราจรเป็นหลัก โดยเป็นรถยนต์ดีเซลที่ปล่อยควันดำเพราะการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ ช่วงนี้อากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นจนเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น ละออง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ www.air4thai.pcd.go.th และแอปพลิเคชัน air4thai นอกจากนี้ ยังประสานกทม.เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นน้ำในอากาศ กำชับในพื้นที่กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล ห้ามมีการเผาในที่โล่งเด็ดขาด โดยเฉพาะช่วง 2 เดือนนี้
มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด	-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การใส่หน้ากาก N95 ต้องใส่ให้แน่นมาก ซึ่งจะ ทำให้อึดอัด แต่ถ้าใส่แล้วสบายดีแสดงว่าไม่ถูกวิธี ดังนั้นควรใช้ N 95 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเดินอยู่ริมถนน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาตามใส่ที่ซุ้ออีก 2-3 ชั้น จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ส่วนข้อกังวล เกี่ยวกับสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมฯ ได้แจ้งเตือนไปยังโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ยังไม่ถึง ต้องหยุดเรียน เพราะยังไม่ถึงระดับสีแดง
ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า จากการตรวจสอบสถิติผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เส้นเลือดตีบ ไม่พบว่าผู้ป่วยมากขึ้นกว่าปีก่อน และบางโรคมีผู้ป่วยจำนวนลดลง สถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นนัยยะสำคัญ
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ มติชน แนวหน้า	-เสนอข่าว ดร.สุพัฒนีย์ พันธ์นิตภัทฯ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ต้นเหตุฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากรถยนต์ การจราจรที่ติดขัดและปล่อยควันดำ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอจาก นักวิชาการให้กำหนดการใช้รถเป็นวันเลขคู่เลขคี่ตามทะเบียนรถ เพื่อลดจำนวนการใช้รถยนต์ และมีอีกหนึ่งวิธีที่ ดำเนินการได้ทันที โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ให้ข้าราชการ พนักงาน ทำงานที่บ้าน เพราะบางงาน

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>สามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กทม.ไม่ได้มองเรื่องระบบระบายอากาศระหว่างตึก ซึ่งปกติต้องคำนึงถึงสัดส่วนของถนนกับสัดส่วนอาคารสูง รวมถึงระยะห่างแต่ละอาคารเพื่อให้ลมหมุนได้ ปัจจุบันในกทม.มีอาคารสูงกว่า 400 อาคาร ควรให้มีพื้นที่สีเขียวบนอาคาร มีมาตรการทำความสะอาดอาคาร และมีงานวิจัยว่าการกำจัดฝุ่นที่ดีที่สุด คือการใช้ถุงกรอง ซึ่งในอนาคตนักวิจัยจะต้องหาวิธีติดตั้งถุงกรองบนอาคารสูง</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมออกประกาศคุณสมบัติน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ (บี 20) เพื่อให้สามารถจำหน่ายในปั้มน้ำมันทั่วไปได้ โดยจะระบุรายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่นที่ใช้ได้ เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5</p>
ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ กำหนดนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหามลพิษ 4 ด้าน คือ 1.ให้มีการตรวจสภาพรถโดยสารของ ขสมก. และ ขบส. ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ม.ค. 2562 2.ให้รถโดยสาร ขสมก.เปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B 20 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการเกิดฝุ่นละอองภายในวันที่ 1 ก.พ. และระยะต่อมา ให้ ขสมก.จัดหารถที่ใช้พลังงานสะอาด 2,188 คัน 3.งานก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รฟม.จะพิจารณาจัดหรือปรับเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในช่วงวันที่ 16-22 ม.ค. รวมทั้งต้องฉีดล้างถนนพื้นที่ก่อสร้าง ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง 4.ให้การทางพิเศษฯ ติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ ที่ถนนทางแยกต่างระดับที่บางขุนเทียน เพื่อชะล้างและลดการเกิดฝุ่นที่เกิดจากรถบรรทุก ให้จัดการจราจรทุกด้านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษให้คล่องตัว พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล</p>
ไทยรัฐ M2F ช่อง 3 ThaiPBS เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว น.ส.ทิวพร แก้วศรี อายุ 25 ปี เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสมุทรปราการ ว่า ถูกมิถิจาชีพหลอกขายหน้ากากอนามัย N95 ทางอินสตาแกรม โดยตกลงซื้อ 20 กล่อง ราคา 11,350 บาท ได้โอนเงินให้แล้วแต่ไม่มาส่งของตามนัด</p>
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด มติชน	<p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 16 ม.ค. ได้ประสานผู้ผลิตให้นำหน้ากากอนามัยมาวางจำหน่ายที่ก.พาณิชย์ ระหว่างเวลา 11.00 -15.00 น. วันละ 20,000 ชิ้น โดยหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนชั้นละ 5 บาท จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 5 ชิ้น และวันละ 5,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N 95 ชั้นละ 30 บาท จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 5 ชิ้น จนกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศจะคลี่คลาย หากพบมีการกักตุนสินค้าหรือขายราคาเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน แนะนำการดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ 1.ติดตามข่าวฝุ่นละอองจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม-แดง) 2.ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 ให้ถูกวิธีขณะอยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองหนาแน่น 3.หมั่นสังเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำเด็ดขาด</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ (ภาพข่าว) ThaiPBS สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 7 NBT	<p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ลงพื้นที่ ร.ร.จิตรลดา โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ความรู้ครูนักเรียน เรื่องฝุ่น PM 2.5 และการป้องกันตัว ย้ำเลี่ยงเข้าพื้นที่เสี่ยง มีกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยธรรมดา 2 ชั้นก็เพียงพอ ซึ่งสวมทั้งหน้ากากอนามัยธรรมดา และ N95 ยิ่งหายใจไม่ออก หากหายใจได้เข้าชายสวมผิด (เอาเนื้ออันก่อน)</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ตามหลักวิทยาศาสตร์ โมเลกุลน้ำมันขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลฝุ่น ฝุ่นจึงไม่สามารถจับตัวกับน้ำได้ ทำให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ลดลง แต่การทำฝนเทียมหรือการฉีดน้ำช่วยลดปริมาณฝุ่นชนิดอื่น ช่วยเพิ่มความชื้นและล้างถนนไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์ “แว่นที่อปเจริญ” เปิดเผยว่า ฝุ่นพิษยังก่อให้เกิดอาการตาขาวอักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่มึโรควิมิแพ้ตา หรือผู้ใช้คอนแทคเลนส์ประจำ รวมถึงผู้ที่มีภาวะตาแห้ง เพราะฝุ่นมีเชื้อโรคปนเปื้อนเป็นสาเหตุการติดเชื้อที่ดวงตาและเปลือกตาจนเกิดเป็นตาขุ่นงายได้ หากเกิดอาการดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงการขยี้ตา หยอดน้ำตาเทียมหรือน้ำยาล้างตา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและชำระล้างฝุ่น หากเกิดอาการคันตามากจากการแพ้ฝุ่นหรือตาแดงอักเสบมาก ควรรีบพบจักษุแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	-เสนอข่าว นพ.บรรจบ ชุณหสวัตติกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ในจีน เมื่อปี 2014 พบว่า บร็อกโคลิมีสารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยให้ตับและเซลล์เยื่อบุสลายสารพิษ จึงสามารถช่วยขับสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และขับสารระคายเคืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยสารซัลโฟราเฟนจะอยู่ในบร็อกโคลิสดเท่านั้น แนะนำกินน้ำบร็อกโคลิสดโดยนำมาปั่นแยกกาก วันละ 1 ถ้วยตวง
เดลินิวส์ มติชน	-เสนอข่าว รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีมีผู้โพสต์เตือนผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 จนมีอาการแสบจมูก แสบคอ จามเป็นเลือด ว่า การจามเป็นเลือดมีหลายสาเหตุ หากเกิดขึ้นฉับพลันเพียงครั้งเดียวอาจเกิดจากเส้นเลือดฝอยในจมูกแตก ต้องสาเหตุอื่นด้วย เพราะอาจมีรอยโรคทางจมูกที่ทำให้เลือดออกได้หรือโรคเรื้อรังที่ทำให้มีอาการเลือดออกทางจมูก
มติชน	-เสนอข่าว รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คนปกติจะไม่มีอาการไอจามเป็นเลือดเมื่อเจอกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่อาจมีภาวะคอแห้ง แสบจมูกได้ ส่วนอาการไอจามเป็นเลือดอาจเกิดจากป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก ไช้สีกัสเปบ ขณะนี้ยังไม่มียารักษาการพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นสูงชัน คาดว่าตัวเลขจะเห็นชัดในอีก 3 เดือนข้างหน้า
เว็บไซต์Mthai เพจข่าวจริงประเทศไทย เว็บไซต์จส.100	-เสนอข่าว โลกออนไลน์เริ่มมีการแชร์ข่าวมั่วอ้างว่าได้รับฝุ่น PM 2.5 จนเกิดอาการผิวหนังพุพองและช็อกเสียชีวิต ซึ่งสร.ได้เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าวคือภาพของผู้ป่วยที่แพ้ยาลูกจากเพชหนึ่ง สร้างความตื่นกลัวให้ประชาชนที่รับข่าวสาร หากพบเห็นขอให้หยุดส่งต่อ และอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด เพราะขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากฝุ่นละออง
เดลินิวส์ แนวหน้า	-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าฯ กทม. ต้องใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 สมาคมฯ จะยื่นร้องต่อศาลปกครอง 17 ม.ค. พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งได้สวนฉุกเฉิน ให้นำไปสู่การออกมาตรการกำจัดมลพิษต่อไป โดยสมาคมฯจะยื่นศาลปกครองวันที่
M2F	-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยประเภทคาร์บอน 9,000 ชิ้น ให้กับประชาชนบริเวณศูนย์การค้าฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เพื่อใช้ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีประชาชนต่อแถวรอรับหน้ากากจำนวนมาก
มติชน บทนำ	บทความ -กล่าวว่า ข้อเสนอต่าง ๆ ของทางการ สมควรที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และวิกฤตฝุ่นจิวที่กำลังคุกคามสุขภาพในขณะนี้ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข เบื้องต้นคือทำให้ปริมาณฝุ่นลดลงโดยเร็วที่สุด จากนั้นต้องมีการป้องกันไม่ให้ฝุ่นดังกล่าวเกิดขึ้น จนกลายเป็นปัญหาที่สร้างความหวาดผวแก่คนไทยเหมือนเช่นทุกวันนี้
ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ	-กล่าวว่า ไม่ตื่นตระหนกแต่ต้องตระหนัก ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้แก้ไขถึงต้นตอของปัญหาด้วยมาตรการระยะยาว หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลจะฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศถึงต้นตอ
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	-เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ แนะนำก่อนออกนอกตัวอาคารให้ตรวจสอบสภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน ถ้าอยู่ระดับสีขึ้นไปจะอันตราย ต้องเริ่มใส่หน้ากาก N95 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหน้ากาก N95 ใส่แล้วจะอึดอัด จึงต้องวางแผนออกนอกตัวอาคารให้น้อยที่สุด ส่วนความรุนแรงในระดับห้าและหก จะกระทบคนทุกคน จำเป็นต้องแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ทั้งนี้ WHO กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่น PM 2.5 ไม่ควรเกิน 25.0 มค.ก./ลบ.ม. ซึ่งประเทศไทยกำหนดไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. แต่ในกทม.ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเกือบทุกพื้นที่มีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ประมาณ 50-85 มค.ก./ลบ.ม. ถือว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภาครัฐควรใช้กฎหมายที่มีควบคุมอย่างจริงจัง ประเด็นสำคัญคือ จัดการให้รถยนต์ในถนนมีปริมาณน้อยลง รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชน
ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย	-กล่าวถึงงานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศ มีผลทำให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะแท้งลูก และยังเพิ่มความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด ทำให้เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ เป็นโรคสมองเสื่อม เป็นต้น รัฐบาลและกทม.จึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอโดยเร่งด่วน
ไทยรัฐ คอลัมน์คาบดลกคาบดอก	-กล่าวว่า คนกทม.กำลังป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากวิกฤตฝุ่นละอองในอากาศ แต่คนที่รับผิดชอบยังแก้ปัญหาชนิดแก้ผ้าเอาหน้ารอด กทม.แค่ตั้งท่อฉีดน้ำไล่ฝุ่นละอองหน้าลานคนเมือง กทม. เตรียมหน้ากากอนามัยแจก

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ โลกทูเดย์</p>	<p>1 หมิ่นชูด</p> <p>-กล่าวว่า สิ่งที่คนกรุงเทพฯ ปริมาณล กับคนต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดกำลังเผชิญขณะนี้ เป็นวิกฤตที่หลายประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรปต่างประสบปัญหา เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน แต่ถ้าไม่เร่งแก้ คนไทยจะยิ่งสุดตมคว้นพิษ เสียตายผ่อนส่ง</p> <p>-กล่าวว่า แม้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศจะไม่ใช่อะไรใหม่ แต่ปีนี้เป็นปีที่มีการตื่นตัวมากที่สุด เพราะค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้นอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะในเขตกทม. และปีนี้รัฐยังมีการออกค่าเตือนให้ประชาชนรับมือเตรียมพร้อม ซึ่งไม่เหมือนปีที่ผ่านมา มา ที่ย้ำแต่เพียงว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าขั้นวิกฤต หากไม่มองแต่เพียงด้านลบ ปัญหาครั้งนี้ น่าจะเป็น โอกาสในวิกฤตเหมือนกับในหลายๆ ประเทศ ที่ใช้โอกาสนี้เข้าจัดการปัญหามลพิษทางอากาศกันอย่างเป็นระบบ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ chiangmainews</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า</p> <p>M2F คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะ จุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงข่าววิพากษ์วิจารณ์เรื่องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ เพื่อให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ของสนช. อาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า ตัวร่างได้เขียนในบทเฉพาะกาลว่า หากเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนากัญชาทางการแพทย์ต้องทำร่วมกับภาครัฐเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งถือว่าป้องกันเอกชนเอาผลประโยชน์แล้ว และไม่ว่าร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ หรือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ จะผ่านก่อน ปัญหาคือคำขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติ ซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสทำให้คำขอสิทธิบัตรต่างๆ เป็นโมฆะได้ เพราะกฎหมายคลายล็อกกัญชาทางการแพทย์ยังไม่ประกาศใช้</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การทำสนธิสัญญาพันธุ์พืชเป็นอีกเรื่องที่คนไทยต้องจับตา ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยแสดงเจตจำนงว่าจะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นทำสนธิสัญญาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งจะทำให้ผูกติดกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หากไทยเข้าร่วมอาจพัฒนาสายพันธุ์ไม่ทันต่างชาติ</p> <p>นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า ในวันที่ 17 ม.ค. นี้ เครือข่ายภาคประชาสังคมจะเข้าหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับคำขอสิทธิบัตรกัญชา หลังจากคราวก่อนหารือร่วมกับ รมว.พาณิชย์ ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าจากระดับรัฐมนตรีเป็นประธาน ลดระดับลงเหลือเพียงกรม ทำให้สงสัยว่ามีความพยายามหาข้อยุติจริงหรือถ่วงเวลา ส่วนกรณีกรมทรัพย์สินฯ ระบุว่า ยกเลิกคำขอแล้ว 6 คำขอ จากทั้งหมด 13 คำขอ ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ จะครบกำหนดที่เครือข่ายขีดเส้นว่าต้องยกเลิกคำขอทั้งหมด ต้องดูว่ากรมทรัพย์สินฯ จะให้เหตุผลอย่างไร</p> <p>-เสนอว่า นายทศพล ทั้งสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ล่าสุดใช้มาตรา 30 ปฏิเสธไปแล้ว 3 คำขอ หลังพิจารณาแล้วพบว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีใหม่พอ แต่ผู้ยื่นจดยังสามารถชี้แจงใหม่ รวมทั้งสามารถอุทธรณ์และฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ และมีการละทิ้งไปแล้ว 3 คำขอ ที่เหลืออีก 7 คำขอ มี 1 คำขอที่ยื่นจดสารสกัดกัญชาและรมว.พาณิชย์สั่งการให้ใช้มาตรา 30 ปฏิเสธคำขอ แต่ยังไม่ได้ใช้ เพราะมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการก่อน ส่วนอีก 6 คำขอเป็นองค์ประกอบสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนผสม</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าอนุมัติให้คนไทยปลูกกัญชาได้ที่บ้านไม่เกิน 50 ต้น ว่า เป็นการนำเนื้อหาข่าวที่ให้สัมภาษณ์มาเติมข้อความที่เขียนขึ้นเอง เป็นข้อความเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระบุว่า พรรคฯ จะทำโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เฟส 2 ภายใต้สโลแกน “30 บาท สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า” มุ่งให้บริการดี ยาดิ ไม่รอคิว จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค กระจายอำนาจการบริหารจัดการและให้งบประมาณกับรพ.มากขึ้น</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ประชุมกรม.สัญญา</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมกรม.สัญญา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รับข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 แผนงาน 1.ให้สศช.ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางขับเคลื่อนการใช้ศักยภาพภาคเหนือตอนบนด้าน MICE, Medical & Wellness Hub, Creative LANNA และ Food Valley เชื่อมโยงระหว่างแผนงาน GMS กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รูปอาหาร 2.ให้ก.การท่องเที่ยว ร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 3.ให้ก.พาณิชย์ แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ และ 4.ให้สธ.พิจารณาจัดสวัสดิการด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลใน จ.แม่ฮ่องสอน เช่น บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ไปปฏิบัติงาน</p>
<p>สวท. มติชน</p>	<p>สมาร์ต อสม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพ อสม. และมอบบัตร SMART CARD ให้แก่ชมรม อสม. จ.ลำปาง พร้อมกล่าวว่า ได้มอบหมายให้สธ.เร่งรัดพัฒนาอสม. 4.0 เพื่อรองรับกับบริบทปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน โดย จ.ลำปางมี อสม. 18,847 คน มีการใช้งานแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ</p>
<p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในไทยว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมและประสิทธิภาพหรือไม่ อ้างถึงคกก.แพทยสภาสหรัฐฯ เคยแสดงความกังวลเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นสหรัฐฯ แต่ไม่ต้องการปิดกั้นทางเลือกที่ปลอดภัยของผู้สูบ จึงออกมาตรการควบคุมโดยจำกัดร้านค้าที่ขายได้ มีการตรวจสอบอายุ ณ จุดขายรวมถึงจำกัดกลิ่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ ก.สาธารณสุขอังกฤษ สนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากบุหรี่ ซึ่งถ้ารัฐบาลจะเข้าไปจัดการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยกำหนดอายุผู้ซื้อและคุมช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะควบคุมได้ง่ายกว่าและทำให้รัฐเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมชัย บวรกิตติ สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ให้ความเห็นว่า ยังไม่เคยเห็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้ปริมาณนิโคตินมากกว่าบุหรี่มวน แต่เคยอ่านผลวิจัยหลายฉบับที่ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p>	<p>ผลกระทบสุขภาพจากควันธูป</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สนช. เป็นประธานการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ธูป...ทำบุญ...ผลต่อสุขภาพ...มะเร็ง เพื่อระดมความคิดเห็นทางวิชาการในการแก้ปัญหาผลกระทบของการใช้ธูปต่อสุขภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกข้อกำหนดเพื่อควบคุมการผลิตธูปและสถานที่ที่ควรระมัดระวังในการใช้ธูป มีการเสนอวิธีการที่สนใจ อาทิ ทำพิธีในศาสนสถานโดยไม่ต้องจุดธูป ทำธูปให้มีขนาดสั้นลง ควบคุมขนาดของธูป ควบคุมส่วนผสมในการทำธูป ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การรณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยจะนำผลการเสวนาเสนอต่อสนช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป</p> <p>-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าไอซียู รพ.วิชัยยุทธ กล่าวว่า จากการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานในวัดจากการสูดดมควันธูป พบว่า ในควันธูปมีสารก่อมะเร็ง 3 ชนิด คือ เบนซิน บิวทาไดอีน และ เบนโซเอไพรีน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้กาวและน้ำหอมที่เป็นส่วนผสมธูป โดยปริมาณสารก่อมะเร็งที่พบในวัดมีความเข้มข้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คนงานที่ได้รับควันธูปเป็นประจำ พบว่ามีการแตกหักของสารพันธุกรรมเพิ่มขึ้นและมีการซ่อมแซมลดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ ยังมีฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และมีเทน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน</p>
<p>M2F ข่าวสด เว็บไซต์อ็อกซ์ เว็บไซต์ thaipbs</p>	<p>ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงามมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก จึงอาจจะมีการลักลอบนำบุคคลที่มีไข้แพทย์มาให้บริการได้ กรมฯ จึงขอให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการคลินิกทุกแห่งกวดขันมาตรฐานสถานพยาบาลของตน ผู้ให้บริการต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตจากแพทยสภา และก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจะต้องยื่นแบบแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลกับ กรมฯ หรือสสจ.เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้วย</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า เมื่อกรมฯ หรือสสจ.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้วว่าเป็นแพทย์จริง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทของสถานพยาบาล และเวลาปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อนกับแห่งอื่น จะออกเอกสารแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ให้ เพื่อใช้แสดง ณ สถานพยาบาลและเป็นหลักฐานให้ผู้รับบริการตรวจสอบ หากคลินิกแห่งใดไม่แสดงหลักฐานเกี่ยวกับแพทย์จะถือว่ามีความผิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจค้นร้านสปาแบบบุฟเฟต์ 5 พื้นที่ คือ สุขุมวิท สีลมประชาชื่น พญาไทและวังทองหลาง ซึ่งคาดว่ามีย่านประมาณ 50 ร้าน ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส่วน 5 ร้าน ในย่านสุขุมวิทที่เข้าตรวจค้น เพราะตรวจสอบพบตามเว็บไซต์และไลน์ว่ามีการเชิญชวนให้มาขนาดโดยปริศน์ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายการค้าประเวณี อีกทั้งองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสถานที่ และตัวคนขนาดไม่สอดคล้องที่จะเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และไม่ได้รับอนุญาตจากสธ. มีความผิดฐานเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผากเตือนผู้ประกอบการที่เปิดร้านนวดสปาว่าการนวดไทยต้องเป็นคนนวดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งภายในปีนี้จะมีการผลักดันให้นวดไทยเป็นมรดกโลก จึงอยากให้ผู้ที่ทำธุรกิจทำให้อุตสาหกรรมนี้ไม่เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Youslim'xs by JIN IN FORMULA ONE แล้วมีอาการใจสั่น ถ่ายไม่หยุด ตรวจสอบพบว่าผลิตโดยหจก.เนเจอร์ คอส แลบอราทอรี จ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต พบว่าเคยถูกตรวจสอบและดำเนินคดี เมื่อปี 2559 ตรวจสอบโฆษณาทางเฟซบุ๊กชื่อ Jintana Yodyeam พบข้อความโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในการช่วยลดน้ำหนัก และไม่ได้ขออนุญาตจากออย. จึงสั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานที่ผลิตได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหารตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2561 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังจากยกเลิกใบอนุญาตจะเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ผู้ผลิตหรือจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมีอาการผิดปกติหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. 1556, 1556@fda.moph.go.th, Oryor Smart Application, Line @FDAthai หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 5,513 คน/ปี เสียชีวิต 2,251 คน/ปี ปัจจุบันมีอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูก 11.7 คนต่อประชากรแสนคน</p> <p>นพ.วิรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งฯ กล่าวว่า สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ มีเลือดหรือของเหลวออกทางช่องคลอด หรือมีตกขาวผิดปกติ มีประจำเดือนมาผิดปกติ หรือนานกว่าปกติ และมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น การฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกันโรคได้ 70-90% แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูก และรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ประชุมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best practice เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดูแลประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบบริการด้านโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบาย สธ. ที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตสูงสุดมีส่วนเพิ่มศักยภาพ และมีทักษะด้านความฉลาดทางสติปัญญา หรือ IQ เกิน 100 โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงสุดมีส่วนร้อยละ 68 โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตในจังหวัดกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก พร้อมแก้ไขปัญหาระดับที่สร้างความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ดูแลตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดต่อเนื่อง โดยพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เด็กปฐมวัยแห่งชาติ เสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนา รูปแบบการดำเนินงานภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลทุก 3 เดือน
ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข่าวราชการ	<p>ประชุมเลือกนายกแพทยสภา</p> <p>-เสนอบทความ คกก.แพทยสภา กำหนดประชุมนัดแรก 7 ก.พ. เพื่อเลือกนายก อุปนายก และตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 29 คน มาจากทีมชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ นำโดยศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ซึ่งมีโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสภามากที่สุด ทีมที่ 2 เป็นทีมเพื่อนแพทย์ มีกรรมการใหม่ที่นำเสนอจาก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ทีมที่ 3 เป็นทีมใหม่คือ ชมรมแพทย์อาสา มีนโยบายปฏิรูปวงการแพทย์ สานสัมพันธ์ กับสังคม นำโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา และทีมที่ 4 คือ ทีมพลังแพทย์ เป็นการรวมตัวของคนสธ. ผอ.รพศ./รพท. ได้รับเลือกคนเดียวคือ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่า แพทย์ต้องการความปลอดภัยในการทำงานในวิชาชีพ ทีมที่นำเสนอเรื่องแก้ไขปัญหาคดีและกฎหมาย จึงได้รับความสนใจมากกว่าทีมที่นำเสนอเรื่อง ภาระงาน การศึกษา คุณธรรมและอาสา</p>
ไทยรัฐ	<p>มหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย นายพรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สจ.สมุทรปราการ แลงข่าวมหกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด "24 ธารอารยะแห่งภูมิปัญญาเลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไทยก้าวไกลสู่สากล:Local to Global" ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย กระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดและชุมชน และตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แคปซูลไหลแก้โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การนำไหลมาสกัดเป็นยาแผนปัจจุบันพัฒนา ต่อยอดผลงานวิจัยของ ม.ธรรมศาสตร์ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันและผลิตจำหน่ายในเชิง พาณิชย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์และประชาชนทั่วไปในการรักษาโรคเชื้อจุลินทรีย์ก่อมะเร็งจากภูมิแพ้ และจะ ศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคหอบหืดต่อไป</p>
แนวหน้า	<p>ให้ความรู้ด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งต่อความสุข เพื่อน้องปี 3 ที่อุทยานนกยูงมยสรายา ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี บรรยายให้ความรู้ด้านวัคซีนและกิจกรรมเผยแพร่และ ต่อยอดความรู้ด้านวัคซีนในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รวมทั้งความสำคัญของการเข้ารับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยและเด็กไทยทุกคนรับวัคซีนพื้นฐานจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
สวท. ที่รัฐสภา กรมประชาสัมพันธ์ 77ข่าวเด็ด คมชัดลึก	<p>เปิดรพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดรพ.หาดสำราญเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 ข้าราชการ และประชาชน ฝ้าฯ รับเสด็จ</p>
ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ระเบียบข่าวทั่วไทย	<p>นวดแผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เปิดให้บริการนวดแผนไทย และศูนย์นวด ในศูนย์แพทย์ตอน ยอ ศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ต้องเพิ่มเตียงเป็น 35 เตียง ทำให้ขาดแคลน บุคลากรด้านการนวดแผนไทย เช่นเดียวกับสถานนวดแผนโบราณขนาดใหญ่ จ.สงขลา สะท้อนว่าสถานการณ์นวดแผน โบราณค่อนข้างดี โดยเฉพาะเทศกาลสำคัญต่าง ๆ</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>ยุทธศาสตร์อาหารและสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ม.เชียงใหม่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วางแผนดำเนินงาน ระยะ 4 ปี แบ่งเป็น 1.ต้นทาง ผลักดันให้ มช.เป็นชุมชนต้นแบบหรือศูนย์กลางด้านอาหารปลอดภัย นำร่องในย่าน ถ.นิมมานเหมินท์ 2.กลางทาง นำองค์ความรู้ช่วย OTOP และ SMEs ยกระดับการแปรรูป 3.ปลายทาง ยกระดับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านอาหารและการแพทย์ โดยเน้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>นอภ.อ่าวลึกหาวิธีไล่นางแอ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีชาวบ้าน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เตือนร้อนจากฝูงนกนางแอ่นที่มาเกาะตามเสาไฟฟ้า โดย นายสัญญา รักษารัตน์ สสอ.อ่าวลึก ได้หารือกับรพ.อ่าวลึก ให้เผื่อระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ คาดว่า นกฝูงนี้น่าจะอพยพมาจากพื้นที่อื่นในช่วงฤดูหนาว</p> <p>ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เปิดเผยว่า ฝูงนกนางแอ่นที่พบเป็นคนละชนิดกับนกอีแอ่นที่นำรังมาบริโภค และจะประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญในการขับไล่นกออกจากพื้นที่</p>
M2F	<p>พาหนุ่มอ้วนหนัก 300 กก. ส่งรพ.</p> <p>-เสนอข่าว กัญญ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวบ้านกว่า 30 คน ช่วยกันเคลื่อนย้าย นายธงชัย แจ่มแจ่ม อายุ 26 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 300 กก. ออกจากบ้านพัก ไปรักษาตัวที่ รพ.ปราณบุรี หลังมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ทั้งนี้ นายธงชัยเคยเข้ารับการรักษาจากรพ.ศิริราช ซึ่งแพทย์จะตัดกระเพาะให้เล็กลง แต่ได้ปฏิเสธการรักษาเนื่องจากกลัวและกลับมาอยู่บ้านตามปกติ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch